



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จุฬาย ตั้งเป้า "แฮตทริก" แชมป์กีฬามหาวิทยาลัย

คมชัดลึก : ทักษะ จุฬาย ตั้งเป้าทำแฮตทริกครองเจ้าเหรียญทองในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38 ด้าน รศ.ดร.วิจิต คณิงสุขเกษม ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา "จามจู้เกมส์" เผยเจ้าภาพวางแผนยกระดับจัดการแข่งขันให้เทียบเท่ากีฬาแห่งชาติ

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 "จามจู้เกมส์" ก่อนจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มกราคมนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม รศ.ดร.วิจิต คณิงสุขเกษม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 เปิดเผยถึงความคาดหวังของจุฬาย กับการแข่งขันครั้งนี้ว่า ในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 "แม่โดมเกมส์" ทักษะกีฬาของจุฬาย คว่ามา 27 เหรียญทอง จึงหวังว่าครั้งนี้จะได้เหรียญทองไม่น้อยกว่าเดิม ส่วนครั้งที่ 36 "หัวหมากเกมส์" ได้มา 31 เหรียญทอง

"เราอยากจะเป็นเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้ เพราะ 2 ครั้งที่ผ่านมา เราเป็นแชมป์ ถ้าได้ครั้งนี้ อีกจะเป็นแฮตทริก 3 ปีติด และจะเป็นการได้แชมป์ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่เราหวังไว้คือการมีส่วนร่วมและการแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬา ตามสโลแกนที่ว่า ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือน้ำใจนักกีฬา"

รศ.ดร.วิจิต กล่าวต่อว่า จุฬาย ในฐานะเจ้าภาพ "จามจู้เกมส์" มีความพยายามที่จะยกมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามแข่งขัน อุปกรณ์กีฬา การตัดสินของกรรมการ ซึ่งได้นำผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาตัดสินทั้งหมด การรายงานผล สกอร์บอร์ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานอันดับเหรียญรางวัล ซึ่งจะมีการนำจอ "แอลอีดี" ขนาดใหญ่ มาติดรายงานอัปเดตตลอด ไว้ที่หน้า

สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ซึ่งจะมีระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม ส่วนวันที่ 15 มกราคม จอแอลอีดี จะถูกนำไปใช้ในพิธีเปิดการแข่งขัน

ส่วนนโยบายการรับโควตานักกีฬาของจุฬาฯ นั้น รศ.ดร.วิจิต กล่าวว่ ปีที่ผ่านมาเน้นไปที่กีฬาบุคคลที่คาดว่าจะทำเหรียญทองให้มหาวิทยาลัยได้ โดยน้องใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพและน่าจะทำเหรียญทองให้จุฬาฯ ได้มากที่สุดคือ "น้องปอป้อ" ทรัพย์สิริ แต้รัตนชัย และ "เจ้าพี" พิสิษฐ์ พุดฉลาด สองนักแบดมินตันเจ้าของเหรียญทองยูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 1 ที่ประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตามในปีน้ นโยบายการรับโควตานักกีฬาของจุฬาฯ จะมีการปรับเปลี่ยนไปเน้นรับนักกีฬาประเภททีม เพื่อให้ทัพนักกีฬาของจุฬาฯ มีความแข็งแกร่งทุกชนิดกีฬา

ด้าน อ.ธงชาติ พูเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวว่ ตอนนี้ทัพนักกีฬา มศว พร้อมลงแข่งขันแล้ว และทุกชนิดกีฬาก็มีลุ้นทั้งหมด เพราะ มศว มีการคัดเลือกนักกีฬาที่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีส่งเข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับกีฬาความหวังน่าจะได้จาก กรีฑา เทควันโด เปตอง ลีลาศ ยูโด บาสเกตบอลชาย และวอลเลย์บอลชายหาด ส่วนปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้มีแค่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยของนักกีฬา แต่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วง เพราะ มศว มีศูนย์กายภาพที่คอยดูแลนักกีฬาที่มีปัญหาทางด้านอาการบาดเจ็บและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทางร่างกายของนักกีฬา ขณะที่เป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี อยากให้นักกีฬาทุ่มเทให้การแข่งขันมากกว่าจะมุ่งคว้าเหรียญมากจนลืมนิสปิริตและน้ำใจนักกีฬา

ขณะที่ นายสมพงษ์ ชาตะวิถึ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา กล่าวว่ สถาบันการพลศึกษา ส่งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมถึง 499 คน ซึ่งนักกีฬาทั้งหมดมาจากการคัดเลือกการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา ที่ จ.ตรัง รวม 13 วิทยาเขต จาก 17 วิทยาเขต โดยมีเป้าหมายจะต้องติด 1 ใน 5 อันดับแรกให้ได้ สำหรับกีฬาที่เป็นความหวัง ได้แก่ กรีฑา มวยสากลสมัครเล่น ยูโด โดยส่วนใหญ่ักกีฬาจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ทีอาศัยการพิตซ้อม ตั้งใจในการฝึก อย่างไรก็ตามฝากไปถึงนักกีฬาทุกคนด้วยว่ขอให้นักกีฬาเล่นด้วยสปิริต เพราะเป็นกีฬาของปัญญาชน ทีเป็นผู้ทีมีการศึกษาแล้ว ต้องเล่นตามกฎ กติกา มารยาท และนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา เน้นการมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย และมึน้ำใจนักกีฬา